

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung
thu gom, xử lý rác thải ra môi trường

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường (*sau đây viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TU*), cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia; nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được nâng lên; mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải từng bước hình thành, đi vào hoạt động; nhiều địa phương đã rà soát, quy hoạch, chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư, bố trí ngân sách xây dựng một số điểm thu gom, khu xử lý, lò đốt rác để xử lý rác thải trên địa bàn,...

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU còn rất hạn chế, chưa có nhiều chuyển biến ngoài thực tế; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra chưa hoàn thành; nhiều xã chưa thành lập tổ vệ sinh môi trường, chưa bố trí điểm thu gom, khu tập kết, xử lý rác thải tập trung theo quy định. Việc thu gom, vận chuyển rác thải chưa triệt để (mới đạt 88,8%); vẫn còn tồn đọng các điểm phát sinh rác thải không đúng quy định. Tỷ lệ xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp thủ công, đốt lộ thiên, không hợp vệ sinh còn ở mức cao (chiếm 37,8% tổng khối lượng rác được thu gom). Việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, lò đốt rác công nghệ tiên độ rất chậm, các vướng mắc phát sinh chậm được giải quyết. Tỷ lệ thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đạt thấp (mới chỉ đạt 75,5%).

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính, đó là: Các cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; chủ yếu mới ban hành nghị quyết, kế hoạch; việc bố trí kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện chưa thực sự được quan tâm. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU) chưa thực sự chủ động, kịp thời, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa sở, ngành, địa phương còn chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Một bộ phận nhân dân còn thiếu thông tin, chưa hiểu hết về mục đích, yêu cầu, cũng như trách nhiệm trong việc

giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do chưa nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

Để tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác thu gom, xử lý rác thải thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt và thống nhất quan điểm: Thu gom, xử lý rác thải là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, bức thiết cả trước mắt và lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở đóng vai trò then chốt; sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân là yếu tố quyết định. Đồng chí bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban thường vụ cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Quyết tâm thực hiện và hoàn thành mục tiêu thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, bảo đảm môi trường sống an toàn, không ô nhiễm, vì sức khỏe của cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phần đầu đến hết năm 2025: 100% rác thải phát sinh phải được thu gom và xử lý đảm bảo hợp vệ sinh (trừ các khu vực miền núi, dân cư phân tán); tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đạt tối thiểu 85%.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh:

2.1. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo hành lang pháp lý xử lý nghiêm các vi phạm, *xong trong Quý II/2021*.

2.2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, lắp đặt các lò đốt rác quy mô cấp xã, liên xã đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh đã đề ra.

- Chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung (nhà máy điện rác) thành phố Bắc Giang, phần đầu khởi công *trong Quý II/2022*, hoàn thành đưa vào vận hành *trong năm 2024*.

- Rà soát, tính toán kỹ phương án kêu gọi xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy, lò đốt rác tại các địa phương đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt (nhất là khi dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thành phố Bắc Giang chưa đi vào hoạt động), cũng như phương án lâu dài.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân tham gia; chỉ đạo hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ngành chủ động hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, thanh, quyết toán, giải ngân các nguồn vốn,... theo hướng mẫu hóa, đơn giản hóa hồ sơ để thống nhất áp dụng, rút ngắn thời gian thực hiện.

2.4. Đảm bảo đủ nguồn vốn ngân sách tỉnh, giải ngân kịp thời hỗ trợ các địa phương theo quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

2.5. Xây dựng kế hoạch cụ thể của UBND tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU và các nội dung Kết luận này, hoàn thành **trong tháng 6/2021**. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc (đưa vào nội dung kiểm điểm giao ban hàng tháng) để nắm chắc tình hình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt; đồng thời, kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm các quy định về thu gom, xử lý rác thải. Gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu các địa phương và các cơ quan liên quan.

3. Huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, xác định các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện, trên nguyên tắc phải đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

3.1. Rà soát, chỉ đạo bố trí đầy đủ quỹ đất, nguồn lực, kinh phí khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các điểm thu gom, khu tập kết rác thải ở tất cả các xã, thị trấn, đảm bảo thuận tiện cho việc thu gom, **hoàn thành trong năm 2021**. Rà soát, thành lập xong các hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách tại 100% các xã, thị trấn **trong quý III/2021**; đồng thời, tổ chức đánh giá và có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách. Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, **xong trong Quý III/2021**.

3.2. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách và tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra; trong đó, phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt các lò đốt rác quy mô cấp xã, liên xã đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh (những nội dung chậm phải chủ động có phương án đẩy nhanh, làm bù đảm bảo tiến độ chung). Đồng thời, đẩy mạnh việc thu tiền phí vệ sinh môi trường và từng bước điều chỉnh mức phí để nâng cao trách


nhệm, sự chia sẻ của người dân với nhà nước trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

4. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân ký cam kết vệ sinh môi trường; tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động thu gom, xử lý triệt để rác thải; đặc biệt là có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định và thực hiện nghiêm túc việc đóng phí vệ sinh môi trường. Ủy ban MTTQ chủ trì nghiên cứu phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên phát động và nhân rộng các phong trào, mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp trong các cộng đồng dân cư, như: “ngày chủ nhật xanh”, “làng, xã xanh - sạch - đẹp”, “làng quê đáng sống”,... Phấn đấu **đến hết năm 2021** mỗi đơn vị cấp huyện, cấp xã phải có ít nhất 01 phong trào, mô hình duy trì hoạt động thường xuyên. Giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể, trong đó lấy các cấp hội phụ nữ làm nòng cốt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi của hội viên phụ nữ thực sự gương mẫu trong việc vứt rác, đổ rác đúng quy định; từ đó lan tỏa đến các thành viên của gia đình, cộng đồng, tiến tới cơ bản chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác thải không đúng quy định.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU và Kết luận này đến các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên phản ánh những cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực tích cực đi thực tế, nắm tình hình thực hiện tại cơ sở; phối hợp với địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

7. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU và Kết luận này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Kết luận được phổ biến đến chi bộ./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Dương Văn Thái